



ดร.โสภิต วนิชย์ถนอม

นิติกร ศจจ.สระแก้ว

ข้าราชการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง จึงไปฟ้องคณะกรรมการสอบสวนเป็นคดีอาญาฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เช่นนี้คณะกรรมการสอบสวนถือว่ามีคู่กรณีที่ต้องห้ามมิให้พิจารณาทางปกครอง

การที่ข้าราชการถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย แล้วฟ้องผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการสอบสวนฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วนำมาอ้างว่าเป็นคู่กรณีไม่มีอำนาจพิจารณาและสอบสวนวินัยตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙^๑ ซึ่งบัญญัติว่า“เจ้าหน้าที่ต่อไปนี้จะพิจารณาทางปกครองไม่ได้ (๑) เป็นคู่กรณีเอง (๒)...” เรื่องนี้ศาลเห็นว่ามูลกรณีตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยเกิดจากการตรวจสอบพบการทุจริตของข้าราชการในเรื่องเบิกเงินโดยมิชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในฐานะผู้บังคับบัญชาต้องสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและทำการสอบสวนทำความเข้าใจตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคณะกรรมการสอบสวนจึงเป็นผู้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติ มิใช่“คู่กรณีทางปกครอง” ในเรื่องที่ยุ้่นถูกกล่าวหาว่ากระทำการทุจริต และการฟ้องคดีอาญาก็ฟ้องภายหลังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและทำการสอบสวนแล้ว ประกอบกับผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปได้ทราบเรื่องแล้วจึงไม่ต้องห้ามพิจารณาทางปกครองตามบทบัญญัติข้างต้น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๑๗/๒๕๕๑)

ดังจะเห็นได้ว่า ผู้ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มิใช่คู่กรณีที่ต้องห้ามมิให้พิจารณาและทำการสอบสวนทางวินัยเสมอไป ทั้งนี้เพราะการดำเนินการทางวินัยเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ หากฟ้องคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นคดีอาญาภายหลังการถูกดำเนินการทางวินัยแล้ว ถ้าถือว่าเป็นคู่กรณีต้องห้ามมิให้พิจารณาและดำเนินการทางวินัยได้ เช่นนี้การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการก็จะถูกยกเลิกเพิกถอนไปเสียหมดย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการดำเนินการวินัยข้าราชการ ดังนั้น ผู้มีหน้าที่และอำนาจจงอย่าหลงประเด็น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
กลุ่มงานวินัยและนิติการ โทร.๐-๓๗๕๕-๐๒๔๕

^๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙. (๒๕๓๙, ๑๔ พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๖๐ ก. หน้า ๑-๒๔.